



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 27 tháng Hai năm 2023

LIÊN HỆ: Tina Landis, 415.940.3585

Tiểu bang phê duyệt cho Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco nhận tài trợ từ chương trình AB 617 để mở rộng quy mô việc giảm thiểu phát thải

SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh hôm nay đã thông báo rằng Ban Tài Nguyên Không Khí California đã bỏ phiếu để chính thức đưa Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco vào Chương Trình Bảo Vệ Chất Lượng Không Khí trong Cộng Đồng của tiểu bang, còn được gọi là AB 617. Động thái quan trọng này đưa các quỹ và nguồn lực của tiểu bang vào việc xây dựng một cộng đồng Vùng Vịnh năng động, có ý nghĩa lịch sử và giàu văn hóa.

Để gỡ bỏ nhiều kiểu gánh nặng ô nhiễm tồn tại trong khu phố Bayview Hunters Point, với sự hợp tác bình đẳng của Bayview Hunters Point Community Advocates và Marie Harrison Community Foundation, Địa Hạt Không Khí sẽ xây dựng Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải trong Cộng Đồng (Community Emissions Reduction Plan, CERP) để cải thiện chất lượng không khí tại Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco.

Tiến Sĩ Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí, cho biết: “Cộng đồng Bayview Hunters Point từ lâu đã phải chịu tình trạng ô nhiễm không khí ở mức độ cao hơn, với những tác động đáng kể đến sức khỏe của cư dân phía đông nam San Francisco. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với cộng đồng để giải quyết tình trạng bất công về môi trường này thông qua những cải thiện thiết yếu về chất lượng không khí”.

Giám Sát Viên Địa Hạt 10 của San Francisco kiêm Thành viên Hội Đồng Địa Hạt Không Khí Shamann Walton cho biết: “Việc chỉ định Bayview Hunters Point tham gia chương trình AB 617 là một bước tiến quan trọng trong việc khắc phục tình trạng bất bình đẳng về chất lượng không khí mà cộng đồng này phải đối mặt. Tất cả các cư dân của Vùng Vịnh đều xứng đáng được hưởng không khí trong lành và sự quan tâm của tất cả các cấp chính quyền có thể góp phần đạt được mục tiêu đó cho cộng đồng vốn phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những bất công về môi trường”.

Sau khi các thành viên cộng đồng đề cử cộng đồng của họ tham gia chương trình AB 617 thì với sự hỗ trợ của Ban Tài Nguyên Không Khí California (California Air Resources Board, CARB), Địa Hạt Không Khí đã chọn Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco là cộng đồng có mức ưu tiên cao để hành động tập trung trong Vùng Vịnh do những thách thức đã tồn tại từ lâu về chất lượng không khí, các vấn đề về công bằng môi trường và bất bình đẳng về sức khỏe.

Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco, chủ yếu nằm trong Địa Hạt 10, sẽ là khu vực thứ tư tham gia chương trình AB 617 trong Vùng Vịnh được CARB hỗ trợ CERP, bên cạnh West Oakland, Richmond-North Richmond-San Pablo và East Oakland. Mục tiêu của CERP là tập trung và thúc đẩy các hành động mới do các thành viên cộng đồng lựa chọn ngoài những chương trình hiện có của tiểu bang và khu vực để trực tiếp giảm thiểu tình trạng phát thải gây ô nhiễm không khí và phơi nhiễm với ô nhiễm không khí.

CERP sẽ bao gồm việc thiết lập các mục tiêu giảm thiểu phát thải, chiến lược giảm thiểu phát thải, lịch trình thực hiện và kế hoạch thực hiện. Quy trình CERP sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một ban chỉ đạo cộng đồng gồm 25 thành viên. Địa Hạt Không Khí khuyến khích cư dân Bayview Hunters Point/Southeast San Francisco và đại diện của cộng đồng đăng ký tham gia ban chỉ đạo này, với dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng Sáu.

Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Vui lòng kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Facebook](#), [Twitter](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*